

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครีว 2 รางวัล งาน Digital Government Awards 2023

สะท้อนคุณภาพด้านธรรมาภิบาล ประชาชนได้รับความสะดวก เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครีวรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว จากรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า กรมฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ในครั้งนี้ รางวัลดังกล่าวคือภาพสะท้อนความสำเร็จของความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ทั้งบริการระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (IP e-Registration) การพิจารณาค่าขอแบบ Fast Track การออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ระบบสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา ระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา คลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและตอบ ใจต่อความต้องการอย่างสูงสุด

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายใต้นโยบาย SMART DIP กรมฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนางานบริการและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อยกระดับ การบริการและตอบสนองความต้องการต่อภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเท่าทัน พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อจำกัดและสร้างมิติใหม่ ของงานบริการภาครัฐ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกรมฯ สูงถึงร้อยละ 95”

“ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ อย่างเต็มที่เสมอมา โดยกรมฯ จะมุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทยให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตและนำพา ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางต่อไป” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย